
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (3/2564) 

วันศุกร์ท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา ๐๙.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวสันต์ วิเชียร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๒. นางลักขณา ศรีดวงอินทร์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๓.   นายอุสมาน สมัครไทย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๔. นายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๕.   นายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๖. นางสาวมัญชรี ชัยพิมาน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๗.   นางอนงค์ โพธิ์พันธ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 
๘. นางสาววรรัตน ์ พิบูลย์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๙. นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๑๐. นายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 
๑๑. นายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๑๒.   นางกัญญาภัทร บุดดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๒. พันตำรวจโทสวัสด์ิ หล้ากาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๓. นางวันวิศาษ ์ เรืองเดชณรงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๔. ร้อยตำรวจเอกนิคม ศรีดวงอินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๕. นางบุปผา  ปาลีกุย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๖. นายบุญเท่ียง  อินทะไชย ท่ีปรึกษาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๗. นางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๘.   นายนพดล บุญมา                 รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๙. นางสาวจตุพร โกศลกาญจน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๐. นายกฤษฎา รัตนประภากานต์    ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๑. นางสาวภมรจันทร์ มณีเดช นิติกร 
๑๒. นางสาวยุวลี นันทแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 
๑๓.   นายวิชัย ทนันชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 
๑๔. นางสาววรารัตน ์ ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 

 
 
 
                   
 
 
 

2/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  
เวลา 09.00 น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้ตรวจรายช่ือผู้เข้าประชุม เมื่อครบ        
องค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เข้านั่งประจำท่ีและประธานสภาฯ      
กล่าวเปิดการประชุม 
 
เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี 
 
 
การรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอยคร้ังแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 
2564 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ.2564 (2/2564) วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
ในระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา คือ รายงาน     

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอยครั้งแรก วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564  และ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
(2/2564) วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564  
 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1    
ผมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยท่ี 2 แล้วซึ่งผมเรียนต้ังแต่ต้นแล้วว่าวาระท่ี 2 
ขอให้เป็นการรับรองรายงานการประชุมของการประชุมครั้งแรก ควรมีเพราะจะดูดีกว่าแต่
พอเอามารับรองทีหลังทำให้ไม่มีความต่อเนื่อง ผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับวาระเลือก
ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ แต่ผมให้ความสำคัญกับการกำหนดสมัยประชุม 
ขอให้ท่านกลับไปพิจารณา ขอบคุณครับ 

 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอยครั้งแรก วันท่ี 11 พฤษภาคม 
2564 

- รับรอง                       10     เสียง 
-          ไม่รับรอง                     1      เสียง (ประสาน นันทไตรภพ) 
- งดออกเสียง                  1      เสียง (นายวสันต์ วิเชียร) 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี     
พ.ศ.2564 (2/2564) วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

- รับรอง                       10     เสียง 
-          ไม่รับรอง                     1      เสียง (ประสาน นันทไตรภพ) 
- งดออกเสียง                  1      เสียง (นายวสันต์ วิเชียร) 

 
 
 
                                                                                3/ระเบียบวาระ... 



 
ระเบียบวาระที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์       
โดยต้ังเป็นรายการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ วงเงินที่ขออนุมัติโอนต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 61,400 บาท (หกหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

- ชุดโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม     ต้ังไว้  5,500   บาท 
- ตู้เก็บเอกสารแบบไม้           ต้ังไว้  2,800    บาท 
- โต๊ะคอมพิวเตอร์                ต้ังไว้  2,000    บาท 
- เก้าอี้ทำงาน                     ต้ังไว้  18,100  บาท 
- โต๊ะทำงาน                       ต้ังไว้  7,600   บาท 
- ตู้ใส่เสื้อผ้าแบบบานเลื่อน      ต้ังไว้  5,200    บาท 
- โต๊ะทำงานแบบไม่มีลิ้นชัก      ต้ังไว้  7,700   บาท 
- ชุดโต๊ะหมู่บูชา                   ต้ังไว้  12,500 บาท 

 
เรี ยน ท่ านประธาน สภาฯ  และสมาชิกสภ าฯ ดิ ฉัน น าง จีรพ ร  ห วัน แดง 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ     
ตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อ ต้ังจ่าย          
เป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  โดยต้ังเป็นรายการครุภัณฑ์สำนักงาน    
จำนวน ๘ รายการ วงเงินท่ีขออนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ท้ังส้ิน ๖1,400 บาท     
(หกหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  

                   หลักการและเหตุผลประกอบญัตติ 
                                      เรื่อง 

ขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                                           หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยอาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด     
ท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
                                               เหตุผล 

๑. เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
ตามภารกิจหน้าท่ีและความจำเป็น 

๒. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสังกัดของเทศบาลตำบลหนองหอย
ให้มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหอย จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย  
เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน ๘ รายการ วงเงินท่ีขออนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ท้ังส้ิน ๖๑ ,๔๐๐ บาท            
(หกหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4/แผนงาน... 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

(๑) ชุดโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม                                    ต้ังไว้ ๕,๕0๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ 

๕,๕๐0 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ผลิตด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า             
๑๘๐x๑๔๐X๗๕ ซ.ม. มีล้ินชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมชุดถาดวางแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
แบบเล่ือนเข้า-ออกได้ 

เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแต่บัญชีราคามาตรฐานฯ ไม่ได้
กำหนดไว้ทั้งนี้สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย 

(๒) ตู้เก็บเอกสารแบบไม้                                         ต้ังไว้ ๒,๘๐๐ บาท 
    เพื่ อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ อ  ตู้ เก็บ เอกสารแบบไม้  จำนวน  ๑ ตู้  ราคาชุดละ              

๒,๘๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ผลิตด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า              
๘๐ X ๔๐ x ๑๖๐ ซม. ตู้แบบแบ่งช้ันสำหรับใช้งาน โดยแบ่งเป็นครึ่งบนโล่งใช้เก็บเอกสาร 
ครึ่งล่างเป็นแบบบานพับ 

เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแต่บัญชีราคามาตรฐานฯ               
ไม่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย 

(๓) โต๊ะคอมพิวเตอร์                                              ต้ังไว้ ๒,๐๐๐ บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒,๐๐๐ บาท 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ผลิตด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๘๐x๓๕ ซม. 
มีถาดสำหรับวางถาดวางแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเล่ือนเข้า-ออกได้ 

เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแต่บัญชีราคามาตรฐานฯ               
ไม่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย 

(4) เก้าอี้ทำงาน                                                   ต้ังไว้ ๑๘,๑๐๐ บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ทำงาน มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง มีท่ีท้าวแขน ขาเหล็ก ปรับความสูงและปรับเอนได้
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๖x๗๖x๑๑๙ ซม.จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๕,๘๐๐ บาท 

- เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง มีท่ีท้าวแขน ขาเหล็ก ปรับความสูงได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า ๖๕x๖๙x๑๑๒ ซม. จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท 

- เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง มีท่ีท้าวแขน มีล้อเล่ือน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ 
๑,๘๐๐ บาท 

    เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแต่บัญชีราคามาตรฐานฯ            
ไม่ได้กำหนดไว้ ท้ังนี้สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย 

 
 

                                                                    5/(5)โต๊ะทำงาน.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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(๕) โต๊ะทำงาน                                               ต้ังไว้ ๗,๖๐๐ บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๓ ,๘๐๐ บาท                  

มี คุณ ลัก ษ ณ ะพื้ น ฐาน  ดั งนี้  เป็ น โต๊ ะท ำงาน แบ บ ข าเห ล็ก  ขน าด ไม่ น้ อ ยกว่ า                            
๖0x๑๒๐x๗๕ ซม. มีล้ินชัก ๓ ช้ัน 

    เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบั ติงานแต่บัญชีราคามาตรฐานฯ               
ไม่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย 

 (๖) ตู้ใส่เส้ือผ้าแบบบานเล่ือน                             ต้ังไว้ ๕,๒0๐ บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ใส่เส้ือผ้าแบบบานเล่ือน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ 

๕,๒๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เป็น ตู้แบบบานเล่ือน ผลิตด้วยไม้ ขนาดไม่น้อย
กว่า ๕ox๑๒๐x๑๘๐ ซม. 

    เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแต่บัญชีราคามาตรฐานฯ ไม่ได้
กำหนดไว้ทั้งนี้สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย 

 (๗) โต๊ะทำงานแบบไม่มีล้ินชัก                             ต้ังไว้ ๗,๗๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานแบบไม่มีล้ินชัก มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

            - ผลิตด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม. 
จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท 
             - ผลิตด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า ๖0x๘๐x๗๕ ซม. 
จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑,๔๐๐ บาท 

เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบั ติงานแต่บัญชีราคามาตรฐานฯ             
ไม่ได้กำหนดไว้ ท้ังนี้สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย 

  (๘) ชุดโต๊ะหมู่บูชา                                        ต้ังไว้ ๑๒,๕๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อ ชุดโต๊ะหมู่บูชา มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ชุดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ ๗ ผลิตด้วยไม้สัก ประกอบด้วยฐาน ๑ ช้ิน และ       

โต๊ะประกอบ ๗ ช้ิน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๒,๕0๐ บาท 
- ชุดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ ๙ ผลิตด้วยไม้สัก ประกอบด้วยฐาน ๑ ช้ิน และ       

โต๊ะประกอบ ๙ ช้ิน จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๕,0๐๐ บาท 
เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน แต่บัญชีราคามาตรฐานฯ ไม่ได้
กำหนดไว้ทั้งนี้สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นนั้นๆ ท่ีมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย  

 
ตามท่ี นายกฯ ได้เสนอญัตติขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติ

ดังกล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์อภิปรายสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับครุภัณฑ์             
ท้ัง 8 รายการ เชิญท่านทองคำฯ 
 
 
 
 

                                                                                  6/นายทองคำ.. 



 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         -6- 
             เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1 

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน จะเห็นได้ว่าผลิตจากไม้       
พาร์ทิเคิลบอร์ด หากเปรียบเทียบกับไม้อัด ผมเห็นว่าไม้อัดน่าจะมีความคงทนกว่า ซึ่งมีราคา
ใกล้เคียงกัน และขนาดท่ีเจ้าหน้าท่ีระบุมา ผมอยากให้ เพิ่มเติมคำว่า กว้าง ยาว สูง           
ซึ่งสมาชิกสภาฯ บางท่านอาจไม่เข้าใจในรายละเอียดนี้ และอยากทราบว่าเจ้าหน้าท่ีมีการ
จัดทำสมุดบัญชีคุมครุภัณฑ์ทุกรายการหรือไม่อย่างไร 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดิฉันนางจีรพร  หวันแดง นายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหอย 

ตามท่ีท่านทองคำฯ นำเรียนให้เพิ่มเติมคำว่า ความกว้าง ความยาว และความสูง 
จะให้เจ้าหน้าท่ีท่ีจัดทำเอกสารระบุข้อความให้ครอบคลุมกว่านี้  ในส่วนการจัดทำบัญชี       
คุมครุภัณฑ์ทุกรายการนั้น มีระเบียบกำหนดให้จัดทำบัญชีควบคุมครุภัณฑ์ทุกประเภท         
โดยจำแนกเป็นประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ยานพาหนะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
ซึ่งเทศบาลฯ ได้จัดทำบัญชีควบคุมตามระเบียบไว้แล้ว ท้ังนี้ คณะบริหาร จะดำเนินการ
สำรวจตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่เพื่อให้ทราบถึงการใช้งานของครุภัณฑ์นั้นๆ ว่ามีการใช้
ประโยชน์อย่างไร ชำรุด หรือจะต้องจำหน่ายหรือไม่ต่อไป  
 

ขอบคุณท่านนายกฯ ผมขอแจ้งในท่ีประชุมเรื่องของการลงมติ ผมเรียนท่าน
สมาชิกสภาฯ เนื่องจากญัตตินี้มีครุภัณฑ์จำนวน 8 รายการ เพื่อความสะดวกจึงขอให้ยกมือ
ลงมติครั้งเดียวครับ แต่ในการบันทึกรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติเป็นรายการไป     
ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบตามนี้ครับ ขอมติในท่ีประชุมครับ 

การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
โดยต้ังเป็นรายการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ วงเงินท่ีขออนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ท้ังส้ิน 61,400 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 

    (๑) ชุดโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม                                    ต้ังไว้ ๕,๕0๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ 

๕,๕๐0 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ผลิตด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า             
๑๘๐x๑๔๐x๗๕ ซ.ม. มีล้ินชักพร้อมกุญแจล็อค พร้อมชุดถาดวางแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
แบบเล่ือนเข้า-ออกได้ 

เห็นชอบอนุมัติ       11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ           ไม่มี 
งดออกเสียง            1  เสียง (นายวสันต์ วิเชียร) 

    (๒) ตู้เก็บเอกสารแบบไม้                                         ต้ังไว้ ๒,๘๐๐ บาท 
    เพื่ อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ อ  ตู้ เก็บ เอกสารแบบไม้  จำนวน  ๑ ตู้  ราคาชุดละ              

๒,๘๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ผลิตด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า              
๘๐ x ๔๐ x ๑๖๐ ซม. ตู้แบบแบ่งช้ันสำหรับใช้งาน โดยแบ่งเป็นครึ่งบนโล่งใช้เก็บเอกสาร 
ครึ่งล่างเป็นแบบบานพับ 

เห็นชอบอนุมัติ       11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ           ไม่มี 
งดออกเสียง            1  เสียง (นายวสันต์  วิเชียร)              7/(3)โต๊ะคอม.. 
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    (๓) โต๊ะคอมพิวเตอร์                                              ต้ังไว้ ๒,๐๐๐ บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว ราคา)ตัวละ ๒,๐๐๐ บาท 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ผลิตด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๘๐x๓๕ ซม. 
มีถาดสำหรับวางถาดวางแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเล่ือนเข้า-ออกได้ 

เห็นชอบอนุมัติ       11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ           ไม่มี 
งดออกเสียง            1  เสียง (นายวสันต์  วิเชียร) 

    (4) เก้าอี้ทำงาน                                                   ต้ังไว้ ๑๘,๑๐๐ บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ทำงาน มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง มีท่ีท้าวแขน ขาเหล็ก ปรับความสูงและปรับเอนได้
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๖x๗๖x๑๑๙ ซม.จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๕,๘๐๐ บาท 

- เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง มีท่ีท้าวแขน ขาเหล็ก ปรับความสูงได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า ๖๕x๖๙x๑๑๒ ซม. จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท 

- เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง มีท่ีท้าวแขน มีล้อเล่ือน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ 
๑,๘๐๐ บาท 

เห็นชอบอนุมัติ       11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ           ไม่มี 
งดออกเสียง            1  เสียง (นายวสันต์  วิเชียร) 

    (๕) โต๊ะทำงาน                                               ต้ังไว้ ๗,๖๐๐ บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๓ ,๘๐๐ บาท                  

มี คุณ ลัก ษ ณ ะพื้ น ฐาน  ดั งนี้  เป็ น โต๊ ะท ำงาน แบ บ ข าเห ล็ก  ขน าด ไม่ น้ อ ยกว่ า                            
๖0x๑๒๐x๗๕ ซม. มีล้ินชัก ๓ ช้ัน 

เห็นชอบอนุมัติ       11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ           ไม่มี 
งดออกเสียง            1  เสียง (นายวสันต์  วิเชียร) 

    (๖) ตู้ใส่เส้ือผ้าแบบบานเล่ือน                             ต้ังไว้ ๕,๒0๐ บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ใส่เส้ือผ้าแบบบานเล่ือน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ 

๕,๒๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เป็น ตู้แบบบานเล่ือน ผลิตด้วยไม้ ขนาดไม่น้อย
กว่า ๕ox๑๒๐x๑๘๐ ซม. 

เห็นชอบอนุมัติ       11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ           ไม่มี 
งดออกเสียง            1  เสียง (นายวสันต์  วิเชียร) 

    (๗) โต๊ะทำงานแบบไม่มีล้ินชัก                             ต้ังไว้ ๗,๗๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานแบบไม่มีล้ินชัก มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

            - ผลิตด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม. 
จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท 
            - ผลิตด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า ๖0x๘๐x๗๕ ซม. 
จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑,๔๐๐ บาท 

เห็นชอบอนุมัติ       11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ           ไม่มี 
งดออกเสียง            1  เสียง (นายวสันต์  วิเชียร)             8/(8)ชุดโต๊ะหมู่.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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    (๘) ชุดโต๊ะหมู่บูชา                                        ต้ังไว้ ๑๒,๕๐๐ บาท 

เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อ ชุดโต๊ะหมู่บูชา มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ชุดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ ๗ ผลิตด้วยไม้สัก ประกอบด้วยฐาน ๑ ช้ิน และ     

โต๊ะประกอบ ๗ ช้ิน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๒,๕0๐ บาท 
- ชุดโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ ๙ ผลิตด้วยไม้สัก ประกอบด้วยฐาน ๑ ช้ิน และ     

โต๊ะประกอบ ๙ ช้ิน จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๕,0๐๐ บาท 
เห็นชอบอนุมัติ       11 เสียง 
ไม่เห็นชอบ           ไม่มี 
งดออกเสียง            1  เสียง (นายวสันต์  วิเชียร)                           

 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการการศึกษา
ของเทศบาลตำบลหนองหอย จำนวน 1 คน 

  
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจีรพร  หวันแดง 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
ขอเสนอญัตติ เพื่อพิจารณาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ              

เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหอย 
                                หลักการและเหตุผลประกอบญัตติ 

                                  เรื่อง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ

การศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหอย 
                                                หลักการ 

สภาเทศบาลตำบลหนองหอย พิจารณาให้ความเห็นชอบ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหอย 

โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทาง แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท          
0๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันท่ี ๔ มีนนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 

                                 เหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

๔๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ           
ทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น ป ระกอบกับ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ (๙) กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและ
หน้าท่ีในการจัดการศึกษา ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการแต่งต้ัง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1316 ลงวันท่ี 4 มีนาคม ๒๕๕๙ และได้กำหนดแนวทางการ
ทบ ทวน แผน พั ฒ น าการ ศึกษ าของอ ง ค์ก รป กครอ ง ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  ต ามห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒  

                                                                           9/เพื่อให้.. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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                          -9- 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถ            
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหอยดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ (๒) จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล
หน อ งห อย  ไ ด้พิ จ ารณ าให้ ค วาม เห็ น ชอ บ เลือก ผู้ท รง คุณ วุฒิ  จ ำน วน  ๑  ราย                    
เพื่อเทศบาลตำบลหนองหอยจะได้แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบล
หนองหอย ต่อไป 

 
ตามญัตติท่ีนายกฯ ได้เสนอการพิจาณาเห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ัง

เป็นคณะกรรมการการศึกษาดังกล่าว เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควร เหมาะสม    
ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เชิญท่านอุสมานฯ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุสมาน สมัครไทย สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ขอเสนอ นายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ

การศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหอย 
 
ผู้รับรอง 2 ท่าน 
1. นายสุรจักษ์  ฉกรรจ์ 
2. นายเรวัต     ปัญญา 

มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการการศึกษา     
ขอ ง เทศบ าลตำบ ลห น องห อย เพิ่ ม เติ ม อี กหรื อ ไม่ ห าก ไม่ มี  ขอสรุป และถื อ ว่ า                  
นายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 1 ได้รับเลือก      
เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลหนองหอย 

ขอมติในท่ีประชุมครับ  
เห็นชอบ       11 เสียง 

                ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
                งดออกเสียง      1 คน(นายวสันต์  วิเชียร)                             
เร่ืองอื่นๆ 

1. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย จำนวน 3 คน 
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย 

จำนวน 3 คน 
2. พิจารณามอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยเป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย 
- คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย จำนวน 2 คน เพื่อมอบหมาย 

และแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี
เทศบาลตำบลหนองหอย 
                                                                               10/นายวสันต์.. 



 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
นางสาววรรัตน์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวมัญชรีฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางกัญญาภัทรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย จำนวน 3 คน 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 1 เชิญท่านวรรัตน์ฯ ครับ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววรรัตน์  พิบูลย์พันธ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 
ขอเสนอนางลักขณา  ศรีดวงอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 1 
 
ผู้รับรอง 2 ท่าน 
1. นายอุสมาน  สมัครไทย 
2. นายทองคำ  คงวุฒิกฤตานน 

    มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต ำบ ล ห น อ งห อ ย  ค น ท่ี  1  เพิ่ ม เติ ม อี ก ห รื อ ไม่ ห าก ไม่ มี  ข อ ส รุ ป แ ละ ถื อ ว่ า                      
นางลักขณา ศรีดวงอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 1 ได้รับเลือก       
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนที่ 1 

ขอให้เสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล 
หนองหอย คนท่ี 2 เชิญท่านมัญชรีฯ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวมัญชรี  ชัยพิมาน สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ขอเสนอนายทองคำ  คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 2 
 
ผู้รับรอง 2 ท่าน 
1. นางลักขณา  ศรีดวงอินทร์ 
2. นางสาวกฤษฎาพร  รินจ้อย 
มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ต ำบ ล ห น อ งห อ ย  ค น ท่ี  2  เพิ่ ม เติ ม อี ก ห รื อ ไม่ ห าก ไม่ มี  ข อ ส รุ ป แ ละ ถื อ ว่ า                      
นายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 1 ได้รับเลือก     
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนที่ 2 

ขอให้เสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล 
หนองหอย คนท่ี 3 เชิญท่านกัญญาภัทรฯ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทร  บุดดี สมาชิกสภาฯ เขต 2 
ขอเสนอนายเรวัต  ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 3 
 
ผู้รับรอง 2 ท่าน 
1. นางสาววรรัตน์  พิบูลย์พันธ์ 
2. นางอนงค์  โพธิ์พันธ์ทอง 
 
                                                                        11/มีท่านใด.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางลักขณาฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกฤษฎาพรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 

นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ตำบลหนองหอย คนท่ี 3 เพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มี ขอสรุปและถือว่า นายเรวัต ปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2 ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองหอย คนที่ 3 

สรุปว่าคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 1 
- นางลักขณา  ศรีดวงอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 2 
- นายทองคำ  คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 3 
- นายเรวัต  ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต 2 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย จำนวน 3 คน 
              ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลหนองหอย จำนวน 3 ท่าน ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 1 เชิญท่าน
ลักขณาฯ 
 
               เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางลักขณา  ศรีดวงอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1  
ขอเสนอ ท่านวสันต์  วิเชียร เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลหนองหอย คนท่ี 1  
 
               ผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน 
               นางสาวมัญชรี  ชัยพิมาน 
               นายประสาน  นันทไตรภพ 
               มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 1 เพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มี ขอสรุป
และถือว่า นายวสันต์ วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 1 ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนที่ 1 
                ต่อไปขอให้เสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนานาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 2 เชิญท่านกฤษฎาพรฯ 
 

                 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาฯ เขต 2         
ขอเสนอ ท่านสุรจักษ์  ฉกรรจ์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 2 
 

                  ผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน 
                  1. นางสาววรรัตน์  พิบูลย์พันธ์ 
                  2. นายเรวัต  ปัญญา 
               มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 2 เพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มี ขอสรุป
และถือว่า นายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2 ได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนที่ 2                                            
                                                                                               12/ต่อไป.. 



 
 
 
 
นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอนงค์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 

นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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                 ต่อไปขอให้เสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนานาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 3 เชิญท่านสุรจักษ์ฯ 
 
                 เรียนท่านประธานสภาฯ นายสุรจักษ์  ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอ
ท่านมัญชรี ชัยพิมาน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
หนองหอย คนท่ี 3  
 
              ผู้รับรอง 2 ท่าน 

1. นางกัญญาภัทร  บุดดี 
2. นายทองคำ  คงวุฒิกฤตานน 
มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 3 เพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มี ขอสรุป
และถือว่านางสาวมัญชรี ชัยพิมาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 1       
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย  
คนที่ 3                       
       สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 1 

- นายวสันต์ วิเชียร สมาชิกสภาฯ เขต 1 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 2 

- นายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 3 

- นางสาวมัญชรี ชัยพิมาน สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 

การพิจารณามอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอยเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย จำนวน 2 ท่าน เพื่อมอบหมาย 
และแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่
เทศบาลตำบลหนองหอย เชิญท่านอนงค์ฯ 
 

             เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอนงค์  โพธิ์พันธ์ทอง สมาชิกสภาฯ เขต 2         
ขอเสนอ ท่านกฤษฎาพร  รินจ้อย เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลหนองหอย คนท่ี 1  
 

           ผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน 
           1. นางสาวมัญชรี  ชัยพิมาน 
           2. นายอุสมาน  สมัครไทย 
           มี ท่านใดต้องการเสนอช่ือ ผู้ ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 1 เพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มี ขอสรุป
และถือว่า นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2       
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย         
คนที่ 1  
            ต่อไปขอให้ เสนอช่ือผู้ ท่ีมีความเหมาะสมเป็น เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 2 เชิญท่านกัญญาภัทรฯ 
                                                                                  13/นางกัญญาภัทร.. 



 
นางกัญญาภัทรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
นางสาวกฤษฎาพรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
นางกัญญาภัทรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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          เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทร  บุดดี สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอเสนอ 
ท่านอนงค์ โพธิ์พันธ์ทอง เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล    
หนองหอย คนท่ี 2  
 
              ผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน 

     1. นายประสาน  นันทไตรภพ 
     2. นายเรวัต  ปัญญา 

               มีท่านใดต้องการเสนอช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 1 เพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มี ขอสรุป
และถือว่า นางอนงค์ โพธิ์พันธ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2       
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย         
คนที่ 2  

สรุปคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 1 
- นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาฯ เขต 2 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหอย คนท่ี 2 

-   นางอนงค์ โพธิ์พันธ์ทอง สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 

ต่อไปเป็นเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น เชิญท่าน   
สุรจักษ์ครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุรจักษ์  ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2  
ผมขอทราบว่าในตำบลหนองหอย ท้ัง 2 เขต โครงการหมู่บ้านจัดสรรใดบ้าง         

ท่ีมีพื้นท่ีส่วนกลางหรือถนนยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ  
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวกฤษฎาพร  รินจ้อย สมาชิกสภาฯ เขต 2  
เรียนแจ้งในส่วนของหมู่บ้านโชคดี หมู่ท่ี 2 ขณะนี้ไม่มีป้ายบอกซอย เป็นเหตุให้      

ผู้ท่ีมาติดต่อหรือมีธุระในระแวกนั้นไม่สามารถหาบ้านท่ีจะติดต่อพบ จึงขอทราบว่า        
หากดำเนินการติดต้ังป้ายบอกซอยสามารถแก้ไขปัญหาการหาบ้านไม่พบได้หรือไม่ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทร บุดดี สมาชิกสภาฯ เขต 2 
ดิฉันอยากทราบว่าบริเวณบ้านชัยพฤกษ์ หมู่ท่ี 7 มีถนนหรือซอยใดบ้างท่ียังไม่ได้

โอนใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์  
 
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
กระผมขอเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ในการขอข้อมูลและเอกสารท้ังหมด           

ของโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการยกระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ท่ี 3 บ้านเสาหิน เพื่อนำมาตรวจสอบในฐานะ
สมาชิกสภาฯครับ 

 
 
                                                                            14/นายทองคำ.. 



 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
นายวสันต์ ฯ 
ประธานสภา ฯ 
 
นายเรวัตฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ผมขอเพิ่มเติมในเรื่องของท่านประสานฯ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ในขณะนั้นมีท่าน

ประธานสภาฯ ท่านวสันต์ฯ เป็นสมาชิกสภาฯ อยู่ด้วยในสมัยนั้น  ผมคิดว่าท่านน่าจะช้ีแจง 
เกี่ยวกับโครงการใหส้มาชิกสภาฯในท่ีนี้ทราบได้ ซึ่งขณะนั้นมีท่านปลัดฯปฏิบัติหน้าท่ีนายกฯ              
ช่วยเร่งรัดให้มีการดำเนินการโครงการ เนื่องจากผู้ท่ีผ่านสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน               
และผมขอติดตามเรื่องการดำเนินการกรณี ซอย 8 หมู่ท่ี 3 บริเวณบ้านพี่เรณู ขอทราบว่า
ขณะนี้มีการดำเนินการถึงขั้นตอนไหน อย่างไร จะดำเนินการเมื่อไหร่ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน
แล้ว หากล่าช้าอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในซอยดังกล่าว  

 
เรียน ท่ านประธานสภ าฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนาง จีรพ ร  หวั นแดง 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
ตามท่ีท่านสุรจักษ์ฯ สอบถามเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรท่ี มีพื้นท่ีหรือถนน         

ยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ เทศบาลฯ จะตอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้กับ
ท่านประธานสภาฯเพื่อแจ้งแก่ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

เรื่องป้ายบอกซอยหมู่บ้านโชคดี หมู่ท่ี 2 เทศบาลฯ จะดำเนินการจัดทำป้าย
ดังกล่าวให้ค่ะ 

เรื่องถนนหรือซอยของหมู่ท่ี 7 บ้านชัยพฤกษ์ ท่ียังไม่เป็นท่ีสาธารณะมีจำนวนกี่
ซอยนั้น เทศบาลฯ จะตอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้กับท่าน
ประธานสภาฯเพื่อแจ้งแก่ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

ในส่วนของท่านประสานฯ ท่ีได้สอบถามเรื่องของโครงการก่อสร้างถนนและราง
ระบายน้ำของซอย 5 หมู่ ท่ี 3 ท่านจะต้องทำเป็นคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เจ้าหน้าท่ีจึงจะดำเนินการให้ค่ะ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
กระผมขอฝากท่านประธานสภาฯ มีหนังสือถึงท่านนายกฯ เพื่อขอเอกสาร

ดังกล่าวและติดตามเรื่องให้ด้วยครับ  
 
กระผมในนามประธานสภาฯ รับทราบและจะดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าท่ี

ต่อไปครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเรวตั  ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต 2 
ขอสอบถามเรื่องป้ายสัญญาณเตือนความปลอดภัยท่ีจะนำมาติดภายในหมู่บ้าน 

หมู่ ท่ี 7 เนื่องจากภายในหมู่บ้านมีถนนสายหลักท่ีมีพี่น้องประชาชนใช้สัญจรผ่านไปมา          
จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอให้เทศบาลฯ ติดต้ังป้ายดังกล่าว  

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
ขอเพิ่มเติมในส่วนของท่านทองคำฯ ท่ีสอบถามเรื่องของ ซอย 8 หมู่ ท่ี 3      

ถนนเชียงใหม่-ลำพูน (บ้านพี่เรณู) ในส่วนนี้ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างตอบข้อซักถามให้ท่ี
ประชุมรับทราบค่ะ 

                                                                         15/นายกฤษฎา.. 



 
นายกฤษฎาฯ 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
นางสาวบงกชฯ 
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภา เขต 1 
 
 
นายเรวัตฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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               เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายกฤษฎา รัตนประภากานต์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหนองหอย ในส่วนของการดำเนินการโครงการ ซอย 8 
เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงต้องขอ
อนุญาตก่อนจะดำเนินการอย่างใด ท้ังนี้ จะรีบดำเนินการขออนุญาตครับ 
 
                เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอตอบข้อซักถามของท่านเรวัตฯ ท่ีสอบถามเกี่ยวกับ
เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน เพื่อติดต้ังบนถนนสายหลัก หมู่ท่ี 7 เทศบาลฯรับทราบและ    
จะดำเนินการตรวจสอบให้ค่ะ 
 
                 เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ    
เขต 1 จากคำช้ีแจงของ ผอ.กองช่าง ท่ีแจ้งว่าพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีของสำนักพุทธฯ        
กระผมเห็นว่ากรณีนี้คล้ายกับกรณีฌาปนสถาน หมู่ท่ี 3 เหตุใดเทศบาลฯสามารถเข้าไปดูแล
ได้ครับ 
 
                เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ในส่วนของ ซอย 8 ถนนเชียงใหม่ -ลำพูน ดังกล่าว        
จากท่ี ผอ.กองช่างได้ช้ีแจงนั้นยังไม่ชัดเจนว่าในซอยดังกล่าวจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างไร ดำเนินการเมื่อไหร่ จึงขอให้ท่านปลัดฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมค่ะ 
 
                เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ 
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย ขอช้ีแจงเพิ่มเติม ในประเด็นท่ีท่านทองคำฯ สอบถาม ช่วงนั้น
จำได้ว่าท่านสมาชิกสภาฯ ฝากเรื่องไว้ว่าขอให้พิจารณาดำเนินโครงการ บริเวณ ซอย 2     
และซอย 4 เช่ือมซอย 8 ในเรื่องการระบายน้ำว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างไร ปลัดฯ     
จึงมอบหมายให้ ผอ.กองช่างดำเนินการสำรวจพื้นท่ีดังกล่าวร่วมกับท่านสมาชิกสภาฯ        
ซึ่งได้ติดตามเรื่องจาก ผอ.กองช่าง ทราบว่าพื้น ท่ีดังกล่าวเป็นพื้น ท่ีของสำนักพุทธ            
จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ ในส่วนท่ีท่านประสานฯ ต้ังข้อสังเกตว่า หากเป็นพื้นท่ี
ของสำนักพุทธจริงน่าจะไม่มีปัญหาหากเทียบเคียงกับพื้นท่ีฌาปนสถาน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอสอบถามให้ชัดเจนว่าซอยดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพุทธ
หรือไม่ และจะหารือในเบื้องต้นกับสำนักพุทธว่าหากจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน
หรือรางระบายน้ำจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร  
 
              เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประสาน  นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1
กระผมจำได้ว่า ตอนท่ีสำนักพุทธมารังวัดท่ีดินได้มีการกันพื้นท่ีไว้ในส่วนของถนน และ
บ้านเรือน จึงขอนำเรียนท่านปลัดฯ ตรวจสอบครับ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต 2 
ผมขอขอบคุณท่านนายกฯและคณะบริหารทุกท่าน ท่ีมองเห็นความปลอดภัย

ของพี่น้องประชาชนในหมู่ท่ี 7 
 
                                                                    16/นางสาววรรัตน์.. 



 
นางสาววรรัตน์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.บงกชฯ 
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.วรรัตน์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
 
นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภา เขต 2 
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              เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววรรัตน์  พิบูลย์พันธ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 
เรียนถามเรื่องพื้นท่ีท่ีอยู่ในหมู่ 6 ท่ีเทศบาลฯ ได้รับโอนจากนิติบุคคล ขอสอบถามว่า
เทศบาลฯ จะดำเนินการหรือมีโครงการในการดำเนินการในพื้น ท่ีอย่างไร เนื่องจาก
ประชาชน หมู่ 6 สอบถามมาค่ะ 
 
               เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ตามท่ีท่านประสานฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ี ซอย 2 และ 
ซอย 4 เช่ือม ซอย 8 ว่าสำนักพุทธได้กันเขตถนนและบ้านเรือนเอาไว้นั้น ฝ่ายบริหารจะได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป หากเป็นพื้นท่ีสาธารณะจะนำเข้าบรรจุในแผน และจะรีบ
ดำเนินการให้ค่ะ 
              ในส่วนของท่านวรรัตน์ฯ สอบถามเรื่องพื้นท่ีในหมู่ ท่ี 6 ขอให้ ท่านปลัดฯ       
รองปลัดฯ และ ผอ.กองช่าง ช้ีแจงว่าได้มีการวางแผนหรือจะดำเนินการโครงการอย่างไรใน
พื้นท่ีดังกล่าว  
 
            เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ 
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย ขอนำเรียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมสภาฯ ในกรณีของพื้นท่ีหมู่ท่ี 6 
เดิมเป็นสโมสรของหมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ ซึ่งนิติบุคคลของหมู่บ้านมอบให้เป็นท่ีดิ น        
ของเทศบาลฯ แนวคิดของการโอนพื้นท่ีให้กับเทศบาลฯ เป็นแนวคิดของคณะบริหารชุดเดิม
ก่อนท่ีปลัดฯ จะปฏิบัติหน้าท่ีนายกฯ ซึ่ง ต้องการจะส่งมอบให้เทศบาลฯ เข้าไปดูแล          
นำงบประมาณเข้าไปดำเนินการจัดการ ซึ่งได้มีการทำประชาคมของหมู่บ้านโดยมีท่าน      
รองปลัดฯเป็นผู้เข้าร่วม จากท่ีทราบนั้นคณะบริหารชุดเดิมต้องการพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าว      
ให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจร ซึ่งแต่เดิมก็เป็นสโมสรในการออกกำลังกาย มีสระว่ายน้ำ            
มีสนามเทนนิส จึงเป็นจุดท่ีต้องการพัฒนาต่อในรูปแบบศูนย์กีฬาท่ีมีความทันสมัย จึงมีการ
ทำประชาคมในหมู่ท่ี 6 และตำบลหนองหอย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบในการ
สร้างศูนย์กีฬา ฉะนั้น  เมื่ อมีการระบุ จุดประสงค์ชัดเจน ใว้แล้วในขั้นตอนของการ              
ทำประชาคม เทศบาลฯ จึงต้องดำเนินการให้คงวัตถุประสงค์เดิมไว้ แต่หากจะเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ก็ต้องมีการทำประชาคมใหม่เพื่อเปล่ียนวัตถุประสงค์ในการใช้ ท้ังนี้ในช่วงท่ี
ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าท่ีนายกฯ ในขณะนั้น ได้ดำเนินการเพียงแค่รื้อถอนโครงสร้างเดิมท่ีรกร้าง 
เพื่ อเคลียร์พื้น ท่ี ส่วนนโยบายท่ีจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้น  ขอให้ ท่านนายกฯ            
และคณะบริหารเป็นผู้วางแนวนโยบายต่อไป ขอนำเรียนให้ท่ีประชุมรับทราบค่ะ 
 
             เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววรรัตน์ พิบูลย์พันธ์ สมาชิกสภาฯ เขต  2
ขอบคุณท่านปลัดฯ ท่ีได้ช้ีแจงจุดประสงค์ในการใช้พื้นท่ีดังกล่าวให้ทราบ ดิฉันจะได้แจ้ง
ให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่ท่ี 6 ทราบต่อไป แต่เท่าท่ีได้รับทราบจากพี่น้องประชาชนนั้น           
ไม่ต้องการศูนย์กีฬา แต่ต้องการพื้นท่ีสีเขียวเพื่อใช้สำหรับพักผ่อนเป็นลานกีฬาโดยไม่ใช้
งบประมาณสูง ท้ังนี้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณด้วยค่ะ 
 
              เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุรจักษ์  ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 กระผม
ขอพิจารณาในการต้ังงบประมาณในการจัดทำสัญญาณไฟจราจรในหมู่ ท่ี 3 ซอย 11       
ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งจุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอให้เทศบาลฯพิจารณา
ดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน                               17/นายประสาน.. 



 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
นางสาวกฤษฎาพรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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               เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต  1
ตามท่ีท่านวรรัตน์ฯ เสนอ กระผมเห็นด้วยที่จะดำเนินการให้พื้นท่ีในหมู่ท่ี 6 เป็นพื้นท่ีสีเขียว 
ในส่วนของท่านสุรจักษ์ฯ ท่ีเสนอให้มกีารติดต้ังสัญญาณไฟจราจร กระผมเห็นว่าควรจะติดต้ัง
ในจุดทางแยกทางร่วมท่ัวท้ังตำบล ฝากคณะบริหารด้วยครับ 
 
                เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ในส่วนของหมู่ท่ี 6 หากมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์
จากการทำประชาคมครั้งเดิม จะต้องมีการทำประชาคมเพื่อเปล่ียนแปลงต่อไป ในส่วนของ
การติดต้ังสัญญาณไฟจราจรภายในตำบลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนนั้นเป็นนโยบายของคณะบริหารอยู่แล้ว จึงขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ         
ทุกท่านทราบ 
 
                 เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุสมาน สมัครไทย สมาชิกสภาฯ เขต 1 
กระผมขอเพิ่มเติมในเรื่องของสัญญาณไฟจราจร กระผมเห็นด้วยครับในการติดต้ัง      
สัญญาณไฟดังกล่าว ซึ่งเห็นว่าควรเป็นไฟชนิด LED พลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากง่าย 
สะดวก และประหยัด 
 
                  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาฯ      
เขต 2 ขอเสนอให้มีการขยายเวลาเปิด-ปิด สัญญาณไฟจราจรบริเวณส่ีแยก สภ.แม่ปิง 
เนื่องจากในช่วงเวลา 20.00 น. การจราจรยังหนาแน่น เป็นจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ จึงขอ
ขยายเวลาปิดจากเดิม 20.00 น. เป็นเวลา 22.00 น.  
 
                   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย การขอขยายระยะเวลาสัญญาณไฟดังกล่าว เป็นอำนาจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลฯ จะดำเนินการประสานกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปรับเปล่ียนเวลาให้ค่ะ ท้ังนี้ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ      
ท่ีได้แนะนำและแจ้งเรื่องดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนท่ีสัญจรไปมา 
 
               ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด      
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่มีเรื่องใดเพื่อนำปรกึษาในท่ีประชุมแล้ว ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 
        ลงช่ือ                ผู้จดบันทึกการประชุม 
                          (นางกัญญาภัทร บุดดี) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
 

 
          ลงช่ือ                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางสาววรรัตน์ พิบูลย์พันธ์) 

                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2 
                                                                                              18/ลงช่ือ.. 
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          ลงช่ือ             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย) 

                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2 
 

             ลงช่ือ                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายอุสมาน สมัครไทย) 

                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 1 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
-รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้รับรองแล้วในการประชุม    
สมัยสามัญ สมัยท่ี............... ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี.............................................     
จึงลงช่ือรับรองไว้ และปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 
 
 

         นายวสันต์ วิเชียร 
                           ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
 

 



 

  


